




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่


25 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>เตือนโฆษณาวัตถุอันตรายเสี่ยงคุก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, Hfocus, Ch3Plus, thaitabloid, postoday, MCOT, NewTV, MRGOnline)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบปัญหาข้อความโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัยจากการใช้วัตถุอันตราย โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์และโซเชียลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาวัตถุอันตราย สร. จึงได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง ข้อความโฆษณาวัตถุอันตรายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ที่ อย.รับผิดชอบ พ.ศ. 2567 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 67 ดังนั้น หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	
<p>ปลัดสร. ตรวจเยี่ยมรพ.โพธาราม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. พร้อมด้วย ญญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 5 ตรวจเยี่ยม รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมี พญ.ปจวรีย์ อารีรักษ์ สสจ.ราชบุรี นพ.สิริ สิริจันต์วัฒนา ผอ.รพ.โพธาราม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวว่า รพ.โพธาราม มีการพัฒนาศักยภาพตามแนวทาง SAP จากระดับ A เป็น A+ มีแพทย์สาขาหลักครบทุกสาขา และสาขารอง ที่สามารถให้บริการเฉพาะด้านที่หลากหลาย รวมถึงการจัดระบบบริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังครบวงจรด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ และพัฒนาการผ่าตัดเชื่อมต่อหลอดเลือดแดงและดำแบบวันเดียวกลับ ช่วยลดการเลื่อนนัดผ่าตัดเนื่องจากความไม่พร้อมของผู้ป่วย</p>	
<p>โรคอ้วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคอ้วน (Obesity) เป็น 1 ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases : NCDs) ที่ชักนำไปสู่โรคอื่นๆ มากมาย ทำให้ประเทศไทยเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค NCDs สูงกว่า 62,138 ล้านบาท และมีคนไทยต้องเสียชีวิตจากโรค NCDs กว่า 400,000 รายต่อปี ทั้งนี้ รมว.สร.จึงมีนโยบายแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านศูนย์คนไทยห่างไกล NCDs เพื่อลดอัตราการป่วยก่อนเข้าสู่ระบบการรักษา ลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยในผู้ป่วยรายเก่า และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนและของประเทศ</p> <p>นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ในปี 2565 มีสถิติโรคอ้วนจาก World Obesity Federation พบว่า ทั่วโลกมีคนเป็นโรคอ้วนประมาณ 800 ล้านคน และข้อมูลของ สสส. ในปี 2557 ถึงปัจจุบันพบว่า คนไทย 19.3 ล้านคน คิดเป็น 34.1% มีภาวะ “อ้วน” และมีคนไทยที่รอบเอวเกิน (อ้วนลงพุง) กว่า 20.8 ล้านคน คิดเป็น 37.5% ทั้ง 2 กลุ่มนี้ อาจเสี่ยงป่วยเป็นโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ได้ แต่โรคนี้ก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะเป็นได้โดยการลดน้ำหนัก</p>	
<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยถึงสถานการณ์ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในเขตซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ว่า พบการระบาดมากในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน ขณะนี้ทั่วโลกพบสายพันธุ์ A(H3N2) ชนิด A(H1N1) pdm09 และชนิด B (Victoria Lineage) เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประเทศไทย 1 ม.ค. 67 - ปัจจุบัน พบสายพันธุ์ A(H1N1) มากที่สุด 54.02 % แต่ไม่พบยีนที่บ่งชี้การดื้อยา สถานการณ์ยังคงควบคุมได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ยาถ่ายพยาธิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-นายรัชชพงศ์ ดำรงพิงคสกุล รก.ผอ.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กล่าวถึงความจำเป็นในการกินยาถ่ายพยาธิ ว่าขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคน หากมีความเสี่ยงก็สามารถกินยาถ่ายพยาธิได้ เช่น กินอาหารสุกๆ ดิบๆ ป่วย เด็กที่เล่นตามพื้น</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, news1live)</p> <p>-กรมอนามัย ชี้แจงข่าวปลอมเรื่อง ผู้หญิงที่ดื่มเบียร์ทุกวันจะทำให้หน้าอกใหญ่ขึ้น 80% ว่า การดื่มเบียร์ไม่มีผลโดยตรงต่อการกระตุ้นให้หน้าอกเจริญเติบโต ขนาดและรูปร่างของหน้าอกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม ฮอรโมน และการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย</p>	
<p>ผลเบิกจ่ายงบกลางกองทุนสปสข.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>-นพ.ดุสิต ขำชัยภูมิ รองเลขาธิการ สปสข. เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด สปสข. ที่มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธาน ได้มีมติรับทราบ "รายงานผลการเบิกจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) จำนวน 5,924.31 ล้านบาท ณ สิ้นปีงบประมาณ" โดยเบิกจ่ายจากงบกลางไปจำนวน 1,705.60 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการใช้งบประมาณปกติและงบประมาณสูง (ต่ำ) ที่ได้มีการอนุมัติไปแล้ว ส่วนกรณีค่าบริการทิ้งบฯ ไม่เพียงพอ สปสข.จึงใช้งบกลางจำนวน 1,496.92 ล้านบาท ส่วนค่าบริการผู้ป่วยในเพื่อจ่ายให้หน่วยบริการในอัตราไม่เกิน 8,350 บาทต่อหน่วย นั้น ใช้งบกลาง จำนวน 2,721.80 ล้านบาท รวมกับงบฯ รายได้สูง (ต่ำ) และรายรับอื่นระหว่างรอปิดบัญชี จำนวน 1,158.51 ล้านบาท ทำให้มีงบฯเพิ่มเติม จำนวน 3,880.31 ล้านบาท ส่งผลให้ สปสข.สามารถจ่ายหน่วยบริการได้ครบในอัตรา 8,350 บาทต่อหน่วย ได้จนปิดปีงบฯ 67 และหากมีเงินเหลือ จะยกยอดไปใช้ในปีงบประมาณถัดไป โดยงบกลางต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ก.ย.67</p>	
<p>บริการรับส่งผู้ป่วยทุพพลภาพสิทธิบัตรทองในกทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, Hfocus)</p> <p>-นพ.เจตต์ ธรรมธัชชารี เลขานุการ สปสข. เปิดเผยว่า ขณะนี้บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพในส่วนพื้นที่กทม. ช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. ที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ได้เห็นชอบโครงการตามที่รพ.สังกัดสำนักงานการแพทย์ กทม. 11 แห่ง รพ.สังกัดกรมการแพทย์ 2 แห่ง และมูลนิธิเอ็นดัยอีก 1 แห่ง เสนอ เพื่อขอร่วมให้บริการรับส่งผู้ป่วยทุพพลภาพสิทธิบัตรทองเข้ารับบริการสาธารณสุข ซึ่งโดยรวมมีรถรับส่งฯ กว่า 100 คัน ให้บริการได้ประมาณ 50,000 เที่ยว โดยเบิกจ่ายค่าบริการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่กำหนดอัตราค่ารถไม่เกิน 350 บาทต่อเที่ยว ภาพรวมใช้งบประมาณอยู่ที่ราว 15 ล้านบาท เพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15,440 คน</p>	
<p>รพ.สารภีฯ ชูโมเดลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสข. ลงพื้นที่ รพ.สารภีบรรพพัฒนา อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รับฟังสรุปโมเดลฟื้นฟูผู้ป่วยก่อนส่งบ้าน ซึ่งเป็นความร่วมมือของ รพ.กับชุมชน โดยคำว่า "บวร" คือ บ้าน วัด และรพ. มีมูลนิธิครูบาน้อย ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะในการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย การปรับปรุงสถานที่สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) การอบรมญาติผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้อย่างถูกต้อง โดยสปสข. มีสิทธิประโยชน์ในการดูแลการฟื้นฟูผู้ป่วย IMC 4 กลุ่ม ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยสมองได้รับบาดเจ็บ ผู้ป่วยไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ และผู้ป่วยคอกระดูกสะโพกหัก รับบริการได้ 20 ครั้ง สามารถรับบริการที่ รพ. หรือที่บ้านก็ได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ขับเคลื่อนจีโนมิกส์ไทยระยะ 2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. กล่าวถึงแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย เตรียมขับเคลื่อนต่อในระยะที่ 2 ต่อยอดจากฐานข้อมูลพันธุกรรมผู้ป่วยชาวไทย 50,000 ราย การขยายขอบเขตงานวิจัยและการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษารวมถึงการมีสุขภาพดี ใน 5 กลุ่มโรคสำคัญ และทารกแรกเกิด การสนับสนุนการวิจัยไปสู่บริการ เช่น บริการโรคมะเร็ง พัฒนาศักยภาพในการแปลผลข้อมูลพันธุกรรมเพื่อนำไปใช้ทางคลินิกการรับรู้และเข้าใจเรื่องจีโนมิกส์ รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบ และการสนับสนุนความร่วมมือกับนานาชาติ</p>	
<p>ผู้ประกันตนใช้สิทธิล้างไต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปกส. ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ให้สามารถล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องล้างไตอัตโนมัติ ดังนี้ 1.ค่าวางท่อสำหรับการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องล้างไตอัตโนมัติ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายต่อ 2 ปี 2.ค่าบริการสำหรับบริการทำ APD โดยจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์จากการบำบัดทดแทนไต กรณีการล้างช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติแก่สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 32,700 บาท/เดือน และมีเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลไปติดตั้งที่บ้านผู้ป่วย รวมถึงมีบริการคอลเซ็นเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย</p>	
<p>สสจ.สระแก้ว คว่ำ 17 รางวัลดีเด่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77 kaoded</p> <p>- สสจ.สระแก้ว ประสบความสำเร็จหลังผลักดันการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โดยสถานพยาบาลในสังกัดได้รับรางวัลระดับดีเด่นถึง 17 แห่ง ครอบคลุมทั้งรพ.และรพ.สต. ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จ.สระแก้ว</p>	
<p>‘วิกฤติเด็กไทย’</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p> <p>-เสนอบทความว่า ปัจจุบัน อัตราการเกิดใหม่แต่ละปีลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปีละราว 1 ล้าน เหลือเพียง 5 แสนคน ผลกระทบจากที่มี “อัตราเด็กเกิดใหม่น้อย” ดร.สมชัย จิตสุชน ผอ.วิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ให้ข้อมูลไว้ว่า ประเทศไทยจะมีแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจน้อยลง ไม่สามารถสร้างรายได้ หรือ GDP ได้ เศรษฐกิจไทยจะโตน้อย-โตช้า จากในอดีต 20 กว่าปีก่อนที่เศรษฐกิจเติบโต 5 -7 % ต่อมาเติบโต 3-4% เป็นการเติบโตที่น้อย และอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าอาจได้เห็น GDP ไทย โตไม่ถึง 2 % หากยังไม่สามารถเพิ่มคุณภาพหรือผลิตภาพ (productivity) ของคนที่มีอยู่หรือจะมีในอนาคต</p> <p>ขณะที่ ผลการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตลอด 5 ปี (2562-2566) ของกรมอนามัย พบว่าแนวโน้มพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าสูงขึ้นทุกปี ในปี 2566 พบเด็กมีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า ด้านการเข้าใจภาษา (Receptive language) สูงถึง 60.9 % และพัฒนาการด้านภาษาล่าช้าด้านการใช้ภาษา (Expressive language) สูงถึง 74.8 % ในมิติสุขภาพจิตก็มีความน่าเป็นห่วง จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต พบว่า เด็กอายุ 5-9 ปี ประมาณ 1 ใน 14 คน มีพัฒนาการล่าช้า เป็น โรคสมาธิสั้น (ADHD) มีปัญหาทางเชาวน์ปัญญา (IQ) และมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตต่อเนื่องไปจนถึงวัยรุ่นและนำไปสู่การใช้ยาเสพติด</p> <p>รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผอ.ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบข้อมูลกลุ่มเด็กไทย มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 20% เท่ากับว่า 4 ใน 5 คน มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ กระทั่งต่อการเรียนรู้ในระยะยาว ซึ่งโดยทั่วไปนั้นเด็กควรต้องมีกิจกรรมทางกาย 60 นาทีต่อวันจึงจะเรียกว่าเพียงพอ ปัจจุบันเด็กไทย ระหว่างอยู่ที่โรงเรียนก็ต้องนั่งในห้องเรียนนาน เมื่อกลับถึงบ้านก็มีกิจกรรมอยู่ติดหน้าจอ</p>	
<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)</p> <p>-กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุกและเชิงรับ สำหรับคนและสัตว์เลี้ยง ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2567 เนื่องจากพื้นที่แขวงประเวศ เขตประเวศ พบโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในสัตว์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วัณโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- เพจหมอมนุษย์ ลีเซววงค์ FC โพสต์ ผู้ป่วยหญิงอายุ 34 ปี แข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีไอเรื้อรัง ไม่มีไข้ ไม่เบื่ออาหาร น้ำหนักไม่ลด ไม่มีเหงื่อออกกลางคืน ไม่เหนื่อย ขณะนอนหลับอยู่ รู้สึกมีอะไรอยู่ในคอ ไอออกมามีเสมหะปนเลือด ไม่เจ็บคอ ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เคยใกล้ชิดกับคนเป็นวัณโรค รับประทานยา ตรวจพบเป็นวัณโรคจากเชื้อ M.tuberculosis โดย WHO รายงานวัณโรคเป็นโรคติดเชื้อที่คร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดในโลก ในปี 2566 มีผู้เสียชีวิต 1.25 ล้านคน สูงกว่าโรคโควิด และคนป่วย 10.8 ล้านคน คาดว่าปี 2567 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อวัณโรค 111,000 คน และเสียชีวิต 13,700 คนต่อปี</p>	
<p>อุบัติเหตุขบวนรถมอเตอร์ไซค์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เรื่องเล่าเช้านี้)</p> <p>- แก๊งค์มอเตอร์ไซค์ทริปปิ้งไม่อาบ เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำบาดเจ็บหลายราย จักรยานยนต์ประมาณ 6,000 คัน เดินทางไปเขาค้อ เพชรบูรณ์ และมีผู้ขับขี่รวมทั้งผู้ติดตามนับหมื่นคน ล่าสุด เดินทางกลับ ทำให้การจราจรติดขัดตั้งแต่ช่วงเที่ยง นอกจากนั้นยังปรากฏพบว่ามีมีการขับขี่ด้วยความประมาทหวาดเสียว แข่งกันเต็มถนน บางรายกินนอนซี โดยมีผู้ถ่ายคลิปไว้ได้ที่บริเวณแยกบ้านปากดุกทางไปอำเภอน้ำหนาว นอกจากนั้นยังพบว่าเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง เช่น รายที่ 1 จยย. ล้มเองที่บริเวณทางขึ้นกั้งหันลม อ.เขาค้อ รายที่ 2 จยย.เกี่ยวกันเอง 3 คัน บนถนนสระบุรี - หล่มสัก บริเวณบ้านยาวี ต.วังชมพู อ.เมืองเพชรบูรณ์ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 รายนำส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รายที่ 3 รถ จยย.ชนท้ายรถบรรทุกมีผู้บาดเจ็บ 1 ราย อาการสาหัส นำตัวส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รายที่ 4 รถ จยย.ชนรถพ่วงบริเวณรอยต่อเขาค้อกับพิษณุโลก อาสาгүйร่วมกตัญญูเขาค้อประสานอาสาгүйพิษณุโลกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง รายที่ 5 รถ จยย.ล้มเองมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ร่วมกตัญญูเขาค้อประสานอาสาгүйพิษณุโลกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง</p>	
<p>ฝีดาษลิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ xinhua thai</p> <p>- WHO รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงที่เพิ่มขึ้นยังคงทำให้โรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ทั้งนี้ หลังจากเกิดการระบาดในแอฟริกา มีผู้ป่วยได้รับการยืนยันผล 12,596 ราย เมื่อนับถึงวันที่ 17 พ.ย. 67</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	